

สำนักทะเบียนฯ ใต้คะแนนสูงเกินคาด จากการตรวจสอบคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550

ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2550 ได้ระดับดีมาก 4.52 ผู้อำนวยการฯ คาดว่าสำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินที่มีคะแนนสูงสุดตามที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง สำนักทะเบียนและประมวลผล รับการตรวจสอบคุณภาพประจำปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อ.ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน รศ.พันเอก ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ และนางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการ การตรวจสอบคุณภาพฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบผลการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักทะเบียนและประมวลผล



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล ว่าได้ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 หรือไม่/อย่างไร อันเป็นการให้ข้อคิดเห็น จุดแข็ง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสำนักทะเบียนและประมวลผลในรอบปีนี้

ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2550 คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้กล่าวว่าสำนักทะเบียนมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 เป็นคะแนนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับปี 2549 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.23 และได้แสดงความชื่นชมสำนักทะเบียนและประมวลผลในเรื่องการผลิตใบรับรองทางการศึกษา วิธีการประเมินผลบุคลากร โครงการ Job Description การเปลี่ยนระบบ Telebank เป็นระบบ Online การมีส่วนร่วมของประชาคมสำนักในการดำเนินงานและโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลได้กล่าวขอบคุณทุกคนในสำนักทะเบียนฯ ที่ร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินงานของสำนักทะเบียนฯ ตลอดมาและกล่าวอย่างมั่นใจว่าสำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินที่มีคะแนนสูงสุด

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2550
สำนักทะเบียนและประมวลผล

องค์ประกอบ	คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑ์ข้อ				ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อ อยู่ในระดับ (3 คะแนน)	คะแนนการประเมินเฉลี่ยตามเกณฑ์ทั้งหมด				ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อ อยู่ในระดับ (5 คะแนน)
	ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต	รวม		ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต	รวม	
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินการ	-	2.00	2.00	2.00	พอใช้	-	4.50	4.00	4.33	ดี
2. ภารกิจหลัก	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	ดีมาก
7. การบริหารและการจัดการ	2.00	2.80	2.50	2.63	ดีมาก	3.00	4.83	4.75	4.64	ดีมาก
8. การเงินและงบประมาณ	-	2.50	-	2.50	ดี	5.00	4.50	1.00	4.00	ดี
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	-	3.00	3.00	3.00	ดีมาก	-	5.00	5.00	5.00	ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ	2.00	2.67	2.90	2.57		4.33	4.73	4.33	4.52	
ผลการประเมินอยู่ในระดับ	พอใช้	ดีมาก	ดี	ดีมาก		ดี	ดีมาก	ดี	ดีมาก	

คณะนิติศาสตร์ คณะใหม่ในโครงการรับตรง

ที่ มธ. ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2552

ปีนี้มีคณะใหม่เปิดรับสมัครในโครงการรับตรง

เปิดรับสมัคร 5 โครงการแรก เริ่มรับสมัครวันที่ 15 - 29 กันยายนนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2552 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกในระบบรับตรง 5 โครงการแรกแล้วคือ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โครงการนัก



! สตรีจันการกิจงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2550 ไปสดๆ ร้อนๆ ที่ ป่า น้ำอาชวสำนักทะเบียนและประมวลผลเห็นคเห็น้อยกันมาก แต่ทุกคนยินดีทำงานอย่างเข้มแข็งนำชมเชยเป็นอย่างดี เพราะเป็นวันที่ ลูกๆ หลานๆ ของเรสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานเพื่อรับใช้ประเทศไทย ขอปรบมือดัง ๆ ให้ นะคะ ซึ่งพวกเราเหยี่ยวข่าวประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีควันหลงบางเรื่องทีบางคนอาจจะยังไม่ทราบมาแจ้งคะ

ควันหลง วันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550 ร้อน ๆ จำ



เรื่องแรก มีอะไรอยู่ในปริญญาบัตร ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับไปแล้ว อาจมีบัณฑิตบางคนตีใจจนไม่ได้สังเกตว่าในปริญญาบัตรนั้น นอกจากใบปริญญาบัตร พระราโชวาทแล้ว ด้านหลังใบปริญญาบัตร ยังมีใบปริญญาบัตรแปลเป็นภาษาอังกฤษแอบซ่อนไว้ด้วย หวังว่าบัณฑิตที่ได้รับไปแล้วคงไม่กลับมาติดต่อลำนักทะเบียนเหมือนปีที่ผ่านมาเพื่อขอทำใบแปลปริญญาบัตรภาษาอังกฤษนะคะ

เรื่องที่สอง บัณฑิตหลายท่านที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ไม่ต้องตกใจคะ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถรับปริญญาบัตรด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยต้องมีบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาามาแสดงตนด้วยคะ เพราะเป็นเอกสารสำคัญเฉพาะตนเท่านั้นคะ แต่ถ้าติดต่อบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลทำพระจันทร์ เจ้าหน้าที่จะเขียนแบบฟอร์มขอรับปริญญาบัตรและจะแจ้งวันที่มารับปริญญาบัตรภายหลัง หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผลที่หมายเลข 02-986-9086 ต่อ 501 ที่ รอยู๋จ้า

เรื่องสุดท้ายเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากกว่า สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำได้สวยงามและน่าจับจองเป็นเจ้าของ สำหรับบัตรติดหน้าอกบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ที่สวยงามจนกรรมการผู้ปฏิบัติงานในพระราชพิธีฯ มาขอให้จัดทำให้เป็นทีระลึก แต่มาเสียดายทีปีนี้ แจกเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นเอง แต่เหยี่ยวข่าวได้ยืมมาในหน้าผู้อำนวยความสะดวก ให้จัดทำสำหรับกรรมการผู้ปฏิบัติงานทุกคน เตรียมรูปถ่ายไว้ได้ เลยคะ



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ต่อจากหน้า 1)

ศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษา เรียนดีในเขตเมือง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง และโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอน. (ค่าย 2) และสำหรับโครงการรับตรง (กลุ่มที่ 2) เปิดรับเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเปิดรับในเดือน เมษายน 2552 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายที่ต้องการบุคคลที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาใดวิชา หนึ่งอย่างแท้จริง โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาได้เพียง 1 คณะ/

สาขาวิชา จากโครงการต่างๆ ที่จะเปิดรับสมัคร ตามโครงการโดยมหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกตรงทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ และมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะศึกษาในคณะนิติศาสตร์ อธิการบดีได้อนุมัติให้เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นรุ่นแรก

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่สนใจศึกษาเรียนรู้ใน ศาสตร์ของคณะ/สาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง ระบบรับตรงของโครงการต่างๆ จึงได้กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ให้เหมาะสมตามความต้องการของโครงการ/ คณะ/สาขาวิชาไว้เฉพาะ ทั้งนี้จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กันยายน 2551 ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ในโครงการคัดเลือกตรง ศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนและประมวล ผล 0-2564-4440 ต่อ 1143 และ 0-2986-9086 ต่อ 501



ใคร...ทำอะไร...ที่ไหน...



- ☺ สำนักทะเบียนและประมวลผลของเราตอนนี้เป็นที่หมายปองจากหน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จับข้อมาดูงาน โดยเฉพาะห้อง War Room เนื่องจากกระแสรู้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีภาพนิพนธ์งานการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี และมีการจัดองค์ความรู้ ได้อะไรเป็นรูปธรรมและที่สำคัญกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของเราสามารถกำหนด KPI ตาม Job Description โดยมีแสดงผลงานต่างๆ ได้อะไรชัดเจน ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มาเยี่ยมชมสำนักทะเบียนและประมวลผล ไม้ขาดสาย เช่น กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และที่กล่าวจะมาดูงานเร็ว ๆ นี้ มีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และที่สำคัญทราบมาว่ามีหลายมหาวิทยาลัยที่กำลังติดต่อมาเมื่อมาขอดูงานสำนักทะเบียนฯ นะ เห็นไหมคะว่าสำนักทะเบียนเราอดเยี่ยมจริง ๆ
- ☺ สำนักทะเบียนและประมวลผลจะประกาศตัวสองขปลายภาค ที่ www.reg.tu.ac.th ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบว่ามีรายชื่อในวิชาที่ได้จดทะเบียนหรือไม่ ถ้าพบว่ามีปัญหาขอใช้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลก่อนวันสอบโดยด่วน เมื่อตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้จ้ะ....
- ☺ นักศึกษาอาสาสมัครวันจดทะเบียนภาค 2/51 ขอตัวขอใช้สิทธิ์ เพราะถ้าถ้านักศึกษาไม่ได้จดทะเบียนในวันที่กำหนดวิชาที่เป็นวิชาจะถูกยกเลิกนะ ซึ่งอาจทำให้ให้นักศึกษาไม่ได้เรียนวิชาที่เป็นวิชาตามที่ตัวขอไว้ได้ เรายื่นคุณแล้วอ้อ อี.....
- ☺ มีแขกเงาฝากข่าวมาว่าจะมีการสัมมนาเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีบทกฏการบริการขององค์กรด้านสวัสดิการสังคมในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จ้ะ.....
- ☺ ที่สำคัญและสำคัญที่สุด วันนี้นักขอประชาสัมพันธ์ **อาสาสมัครสำนักทะเบียนฯ 2** (ทุกวันตอนเช้าและก่อนเข้านอน ขอให้นักศึกษาเข้าไปในระบบขบริการทางการศึกษา) เมื่อดูว่ามีภาระเคลื่อนไหว หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง จะได้ไม่ตกเทคนัดนะ.....

สำนักทะเบียนฯ ขอ 2

คนขอใช้สิทธิ์ทางการศึกษา

ไม่ตกเทคนัด ต่อ www.reg.tu.ac.th

หัวข้อ ระบบขบริการทางการศึกษา

เพียงแต่ วันละ 2 ครั้ง เท่านั้น
เช้าและก่อนนอน



ไม่ว่าจะเป็น
จดทะเบียน
ดูเกรด
ตรวจสอบเวลา
ผลการจดทะเบียน
ตารางสอน -
ตารางสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
และข่าวสารมากมาย
กับรอไม่ผิดหวัง

รวมภาพกิจกรรม

1 สิงหาคม 2551 สำนักทะเบียนฯ รับการตรวจคุณภาพภายใน (QA) ประจำปีการศึกษา 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในครั้งนี้นักทะเบียนฯ ได้ผลเป็นที่น่ายินดี โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จาก 4.23 เพิ่มขึ้นเป็น 4.52 ก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับ บุคลากรชาวสำนักทะเบียนฯ ทุกคนด้วยครับ



สำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2551 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและเยี่ยมชมบูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ



4 สิงหาคม 2551 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาดูงานที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานบริการทางการศึกษา ของสำนักทะเบียนฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน



สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาครบรอบ 46 ปี คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 และวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2551



18 สิงหาคม 2551 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาดูงานที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษา และงานทะเบียนและประมวลผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการปฏิบัติงาน



รวมภาพกิจกรรม

22 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (QA) ของสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในของสำนัก ปีการศึกษา 2550 และติดตามความคืบหน้า ของการประเมินผล KPI และค่าน้ำหนัก KPI รายบุคคล



25 สิงหาคม 2551 โครงการสานใจสร้างสุขสำหรับเดือนนี้ มี Concept ว่า ธรรมะเคลิเวอร์รี่ โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวิโส โมฆรัตน์ ทีมงานของพระอาจารย์สมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง มาบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องธรรมะกับการทำงานและการให้บริการ ซึ่งในครั้งนี้ พวกเราชาวสำนักฯได้ร่วมฟังธรรมะและทำบุญถวายสังฆทาน อิมบุญกันทั่วหน้าเลยครั้บ



25 สิงหาคม 2551 party birthday เดือนนี้ เจ้าของวันเกิดมากันพร้อมหน้าเลยครั้บ มีใครกันบ้าง ติดตามกันได้เลย พี่วิ สายสง่า มีราศี มีลูกดี ครอบครัวมีสุข, พี่นิต จิตแจ่มใส หัวใจแม่มี มีแต่ลูก, พี่นวล อบอวล ขวนคิด พิชิตดาวอังคาร, น้าก มีทั้งโชคมีทั้งชัย สดใสเรริง, พี่ก่อ คุณพ่อ นักเตะ(ฟุตบอล) มีเฮมีฮา ก็ขอให้พี่น้องที่เกิดเดือนนี้ทุกคน มีแต่ความสุข สนุกทุกครา หารยาทุกถิ่น ขึ้นมีนตลอดกาล



29 สิงหาคม 2551 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ที่มาศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ งานทะเบียนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน





ครอบครัว สอนท.



สวัสดิ์ครับ ท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาพบกับ Dragonfly กับคอลัมน์ แนวสไตล หัวใจเบิกบาน ครอบครัว สอนท. กันอีกแล้วนะครับ โอลิมปิกก็เพิ่งผ่านไป นักกีฬาของไทยเรา ก็ทำผลงานกันได้ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนนะครับ สู้ต่อไป มาดูกันว่า สำนักทะเบียนฯของเราจะมีข่าวสารอะไรเด็ดๆมาฝาก ไหมให้น้อยหน้ากันบ้าง Dragonfly ได้บินไปสืบข่าวมาเรียบร้อยแล้วครับ



ชนะเลิศ หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้เปรยไว้ว่า สำนักทะเบียนฯ ของเราจะรับการมาตรวจประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2550 นั้น บัดนี้ ผลคะแนนได้ออกมาเป็นเอกฉันทันทีแล้ว โดยสำนักทะเบียนฯ ของเราสามารถฝ่าด่านหินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ(QA) และทวนสถิติทุกรายการคว้าเหรียญทอง (ไม่ใช่โอลิมปิก) ทำคะแนนได้ถึง **4.52** ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.23 ก็ต้องขอบพระคุณจริงๆ ให้กับชาวสำนักทะเบียนฯทุกคนเลยนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดผลสำเร็จในครั้งนี้ ไข่โยย



สาวสำนักทะเบียนฯ
คว้าปริญญาหมาบัณฑิต
นางสาวธรรีชนัน สุทธิพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปก
ครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2551
ก็ขอขอบพระคุณจริงๆและขอแสดงความยินดีจริงๆเลยนะครับ เพราะ
พี่เบิ้ลของเรา สวยเข้ม เข้มไปด้วย
ความรู้แบบนี้ ไม่มีหนุ่มๆ ทุ่ม
หัวใจไว้หรือยังนะครับ



ขอบสนาม สำนักทะเบียนและประมวลผล รับหน้าที่งาน
ปริญญาบัตร โดยทำหน้าที่รับผิดชอบผลิตปริญญาบัตรและ
ติดตราธรรมจักร ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา
2550 ทุกคน ซึ่งเหล่าบรรดา คุณป้า คุณน้า คุณลุง พี่ๆน้องๆ
ชาวสำนักทุกคน ได้มอบทั้งกายทั้งใจ เริ่มตั้งแต่การเตรียมปริญญาบัตร
จนกระทั่งจบงาน ก็ต้องจัดเก็บปริญญาบัตรของผู้ที่ไม่ได้เข้ารับพระราช
ทาน และต้องการมารับภายหลัง ซึ่งก็ขอขอยกนิ้วให้กับทุกคน
ด้วยครับ ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติภารกิจนี้ ภายใต้งานหลัง
ม่านผืนใหญ่สีแสดนั้น



หนุ่มสำนักทะเบียนฯ
คว้าปริญญาหมาบัณฑิต
นายคุณชวีวัฒน์ โกมลวรรณวิทยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขานโยบายและสวัสดิการสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็ขอขอบแสดงความยินดี
ด้วยนะครับ ทั้งเก่ง ทั้งหล่อ
ขนาดนี้ แตมใส่ตีกี สาวๆ
คงต้องรีบกันหน่อยแล้วกันนะครับ



Nothing ventured, nothing gained.

ขออวยพรน้องบัณฑิต (หากไม่ผิดป็นป่อาจจะได้หรือ

Dragonfly

น้องถาม...พี่แอกตอบ



สวัสดีค่ะ ฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับการสอบปลายภาค 1/51 ของนักศึกษาทุกคน
อย่างล่ำม่อานหนึ่งสัปดาห์ให้มาก ๆ นะคะ จะได้เกรด ดี ๆ กันทุกคน
ฉบับนี้พี่แอกขอตอบคำถามที่สอบถามกันมาดังนี้:

น้องถาม
พี่แอกตอบ

ไม่สามารถ drop u ได้เนื่องจาก ระบบแสดงหน้าจอว่ามีหนี้สินค้างชำระ ขอให้ตรวจสอบด้วยคะ
ถามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาระบบบริการทางการศึกษาขึ้นมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้องของฐานข้อมูล ดังนั้นเมื่อนักศึกษามีปัญหาไม่ได้ปฏิบัติตามที่สำนักทะเบียนกำหนดไว้
ระบบจะแจ้งปัญหาให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดต่อสำนักทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหา
ให้กับนักศึกษาได้ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนควรเข้าไปตรวจสอบฐานข้อมูลวันละ 2 ครั้ง
คือตอนเช้าและก่อนเข้านอน ตามสโลแกนที่ว่า สำนักทะเบียนฯ ขอ 2 ค:

น้องถาม
พี่แอกตอบ

มีปัญหาไม่สามารถ drop u ในระบบช่วงวันที่ 4-11 สิงหาคม 2551 ได้ ตอนนี้มีควมจำเป็นต้อง drop u
จะต้องทำอย่างไรครับ
แต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้นักศึกษาที่มีปัญหาไม่สามารถเรียนวิชาที่จดทะเบียนได้ มีโอกาส
เพิกถอนรางวัล (drop u) ดังกล่าวในระบบถามที่แจ้งไว้ในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งถ้านักศึกษาค้นใด
ไม่สามารถ drop u ในระบบ แต่มีความจำเป็นต้อง drop u วิชานั้น สามารถทำได้อีกหนึ่งหน้คือการ drop u
กรณีพิเศษ ซึ่งนักศึกษาต้องไปติดต่อคณะที่สังกัด เพื่อเขียนคำร้อง เมื่อคณะพิจารณาแล้วให้นักศึกษา drop u ได้
คณะจะทำเรื่องมาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกผลการ drop u ในใบเกรดคะ ซึ่งการ drop u
กรณีพิเศษนี้ นักศึกษาควรทำก่อนวันสอบปลายภาค:

น้องถาม
พี่แอกตอบ

มีความประสงค์จะขอโค้วตาวิชาแต่เลขกำหนดไปแล้ว จะทำอย่างไรได้บ้างคะ
การขอโค้วตาวิชาที่กำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ถ้านักศึกษาไม่ขอถามที่กำหนดไว้ จะต้องอ่านประกาศ
การรับโค้วตา 2 วันที่ 8 ตุลาคม และขอโค้วตาได้ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2551 ค่ะ
ซึ่งถ้านักศึกษาไม่ออกจากพลาธิการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทุกคนควรอ่านปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาที่ประกาศไว้ใน www.reg.tu.ac.th จะได้ไม่พลาดกิจกรรมต่าง ๆ ค:

พี่แอกชวนจำ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกคนอย่างล่ำม่อานหนึ่งสัปดาห์เป็นเร่งเรียนภาค 2/51 แยกตามรุ่นนักศึกษาดังนี้:
รุ่น 45-48 จดทะเบียนในระบบวันที่ 9-11 กันยายน 2551
รุ่น 49 จดทะเบียนในระบบวันที่ 10-12 กันยายน 2551
รุ่น 50 จดทะเบียนในระบบวันที่ 12-15 กันยายน 2551
รุ่น 51 จดทะเบียนในระบบวันที่ 13-16 กันยายน 2551
ที่สำคัญหลังจดทะเบียนทุกคนต้องอย่างล่ำม่อานไปตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระด้วยว่ามีเงินติดค้างในบัญชีหรือยัง

ถ้ายังไม่มีการติดเงินถือว่านักศึกษาจ่ายไม่ได้จดทะเบียนคะ ต้องรีบไปจดทะเบียนล่วงหน้าในวันที่กำหนดคะ
ถ้ามีปัญหาเรื่องการจดทะเบียนให้รีบติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่จดทะเบียนเท่านั้นคะ

สุดท้ายของฉบับนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนรักษาสุขภาพด้วยคะ จะได้ไม่มีปัญหาในการสอบ
ที่สำคัญอย่างล่ำม่อานให้เกรด A กันเยอะ ๆ พี่แอกขอเป็นกำลังใจให้คะ...รักมาก.



ขอติด อัจฉริยะแต่อย่าง
 คุณูปการฝากให้
 การดีต่อฝากฝังไว้
 ขอทบทวนพระดีกรัก
 แต่กาย
 คู่สำนึกฯ
 ตานต่อ สัมมา
 เทอดเจ้บุญน้อย



สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประพันธ์โดย นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล



“พวกเราชาวสำนักทะเบียนฯ ขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต บัญญาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ท่านอยู่กับพวกเราในช่วงปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2536 ท่านเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการให้แก่สำนักทะเบียนฯ และพวกเราได้ยึดถือและใช้เป็นแนวปฏิบัติตลอดมา”



บก. ปอกกล่าว

จดหมายข่าวฉบับนี้ นับเป็นฉบับที่ 14 ประจำเดือนกันยายน 2551 ซึ่งออกซ้าไป สักนิดจนไม่ทันใจสมาชิกที่ติดตามงานของเรา ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ สำหรับฉบับเก่าๆ หากดูได้ที่ www.reg.tu.ac.th มีครบทุกฉบับ ค่ะ

พวกเราชาวสำนักทะเบียนฯ ขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ปัญญาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ปี 2533 - 2536 ท่านจากพวกเราไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม



2551

สำหรับฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้พบกับผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ได้ระดับดีมาก 4.52 ซึ่งผู้อำนวยการฯ คาดว่าสำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินที่มีคะแนน

สูงสุดของมหาวิทยาลัยในปีนี้ และพิเศษสุดกับข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2552

ฉบับหน้าจะพาชมห้อง “WAR ROOM” ของสำนักทะเบียนฯ ซึ่งเป็น Talk of the Town News ไม่แพ้ชุดฟอร์มแบบใหม่ของเรา



นางศรีสุรางค์ จันทร์สมบัติ
 หัวหน้ากองบรรณาธิการ
 Reg-pr@tu.ac.th

คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว....

ที่ปรึกษาจากกองบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ จลระนิล อาจารย์ ดร.พจนา รูปแก้ว นางเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางอังคณา เวสชาชินทร์ นางลักขณา โกเมนนอก นางสาวสุวดี เมฆมา นางกาญจนา โปนุญเธิร์ นางสาวสาริษา นวมจิต กองบรรณาธิการ นางศรีสุรางค์ จันทร์สมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ นางผกาพันธ์ โสโณมาฆ เลขานุการกองบรรณาธิการ นางณัฏฐพร วรุดศรี ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ นางปฐมพงษ์ พุ่มพุกฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ